

Số: 2001/2021/CV-FUV-FSPPM
V/v Cấp học bổng Chương trình Thạc sĩ
Chính sách công, niên khóa 2021-2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: PSG. TS. Trần Trọng Nguyên

Giám đốc Học viện

Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Được thành lập theo Quyết định số 1943/QĐ-BGDĐT ngày 02/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam, FUV là sự phát triển tiếp nối của Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (FEPT), một sáng kiến hợp tác với Đại học Harvard, Hoa Kỳ.

Kế thừa kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu từ FETP trong hơn 25 năm qua, **Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (FSPPM)** luôn tiên phong trong hoạt động đào tạo về chính sách công, lãnh đạo và quản lý theo chuẩn mực Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công (MPP) của nhà trường được thiết kế nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi nền chính sách công và quản lý ở Việt Nam và khu vực theo hướng thực tiễn, sáng tạo và dung hợp, góp phần xây dựng một không gian đổi mới chính sách cởi mở và tích cực, nhằm phụng sự lợi ích công, đặc biệt trong các lĩnh vực có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội.

Năm 2019 đánh dấu cột mốc quan trọng khi **FSPPM chính thức trở thành trường đầu tiên của Đông Nam Á đạt chuẩn kiểm định quốc tế của NASPAA** (Mạng lưới toàn cầu các trường Chính sách công, Hành chính công và Quản lý công, Hoa Kỳ), nơi quy tụ những trường chính sách và quản lý công hàng đầu thế giới như Harvard Kennedy School (ĐH Harvard), Woodrow Wilson School (ĐH Princeton), Goldman School of Public Policy (ĐH California - Berkeley), School of Public and Environmental Affairs (ĐH Indiana – Bloomington).

Trong hơn 25 năm qua, đã có hơn 1.400 cựu học viên đến từ 61/63 tỉnh thành của cả nước tốt nghiệp từ FSPPM. Cựu học viên của trường luôn không ngừng học tập và phát triển, nhiều bạn sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục theo học các chương trình Tiến sĩ hàng đầu ở Mỹ, Anh, Hà Lan, Úc, kiến tạo ảnh hưởng ở các vị trí quan trọng các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, khu vực tài chính ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân, các công ty đa quốc gia và tổ chức phi lợi nhuận.

Năm 2021, FSPPM tuyển sinh **Chương trình học bổng thạc sĩ Chính sách công 2021** do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, gồm **02 chuyên ngành: (1) Phân tích Chính sách; và (2) Lãnh đạo và Quản lý**, với tổng chỉ tiêu tuyển sinh cả 02 chuyên ngành là 100 học viên.

Để tiếp tục sứ mệnh phụng sự lợi ích công và đem đến cơ hội học tập theo tiêu chuẩn tiệm cận với Harvard, Trường Fulbright mở rộng điều kiện tuyển sinh tới các sinh viên ưu tú, những người có tiềm năng phát triển theo hướng hàn lâm và có định hướng nghiên cứu chuyên sâu ở các bậc học cao hơn. Chúng tôi kiểm định Quốc tế NASPAA và kiến thức thu nạp được từ Chương trình Thạc sĩ Chính sách công sẽ tạo cho học viên sự tự tin, và là hành trang vững trải để học viên tiếp tục hành trình tri thức ở bậc Tiến sĩ tại bất cứ trường Đại học nào trên thế giới, cũng như bất cứ công việc nào trong tương lai.

Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá là một trong những đơn vị giáo dục với chất lượng đào tạo và số lượng sinh viên ưu tú hàng đầu Việt Nam. Chính vì vậy, Trường Fulbright đặc biệt cấp **một (01) suất học bổng** Thạc sĩ Chính sách công, chuyên ngành Phân tích Chính sách dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 (trước ngày 8/8/2021) đạt loại giỏi trở lên của Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có nguyện vọng ứng tuyển và đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh. Học bổng 100% chuyên ngành Phân tích Chính sách bao gồm học phí của các môn học bắt buộc và tự chọn với tổng trị giá **508 triệu đồng**.

Chúng tôi gửi kèm theo đây **thông báo tuyển sinh và thông tin giới thiệu về chương trình MPP** của Trường Fulbright. Các thông tin tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký dự tuyển và giới thiệu về chương trình MPP cũng được đăng tải trên trang web của Trường Fulbright tại địa chỉ fspm.fulbright.edu.vn.

Chúng tôi rất mong Ban lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyển thông tin đến các Khoa, Viện trực thuộc và tới các sinh viên quan tâm, và gửi về Trường Fulbright danh sách các sinh viên ưu tú có nguyện vọng ứng tuyển chương trình học bổng Thạc sĩ Chính sách công chuyên ngành Phân tích chính sách năm 2021 qua địa chỉ email: admissions.fspm@fulbright.edu.vn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ của Quý Học viện.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, FSPPM

KT. HIỆU TRƯỞNG

Giám đốc

**Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Đại học Fulbright Việt Nam**



Vũ Thành Tự Anh

Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (MPP) của FSPPM là chương trình **đầu tiên và duy nhất** tại Việt Nam đào tạo về chính sách công, lãnh đạo và quản lý theo **chuẩn mực giáo dục Hoa Kỳ**. Chương trình MPP của FSPPM được thiết kế **theo mô hình của Trường Harvard Kennedy**, được cập nhật những phát triển mới nhất trong đào tạo chính sách công, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

100%
học viên

trúng tuyển được nhận học bổng do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ

95%
học viên

tốt nghiệp có việc làm

1500+
cựu học viên

đa dạng từ 62 tỉnh thành trong cả nước.



Chương trình đầu tiên ở Đông Nam Á nhận **kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế NASPAA, Hoa Kỳ**

Đại học
Harvard

Cơ hội tham gia khóa học chuyên sâu **7 ngày tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ**



Ứng tuyển ngay !!!



Chuyên ngành Phân tích Chính sách

Mục tiêu

Cung cấp cơ sở hoạch định và đánh giá tác động của chính sách. Trang bị tư duy hiện đại, lý thuyết nền tảng và công cụ định lượng mới nhất để phân tích, thiết kế, thực thi và đánh giá chính sách. Học viên tốt nghiệp trở thành các nhà phân tích kinh tế và chính sách chuyên nghiệp, hoặc có thể học tiếp tiến sỹ kinh tế hoặc chính sách công tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đối tượng tuyển sinh

Nhóm 1: Các cán bộ tham mưu và hoạch định chính sách từ khu vực quản lý nhà nước; giảng viên, cán bộ nghiên cứu đến từ khu vực công; sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên từ các trường đại học trong và ngoài nước (*)

Nhóm 2: Các quản lý, nhân viên đến từ khu vực phi lợi nhuận, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5,5

Ứng viên đã có bằng tốt nghiệp đại học và cần có ít nhất hai **(02) năm** kinh nghiệm công tác toàn thời gian.

(*) Không yêu cầu kinh nghiệm 2 năm công tác đối với ứng viên có bằng tốt nghiệp Đại học loại Giỏi



Hình thức và thời gian đào tạo

Tập trung toàn thời gian trong 15 tháng



Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt và Tiếng Anh



Học phí

508 triệu đồng cho toàn bộ chương trình



Học bổng

Học viên trúng tuyển nhận được học bổng toàn phần 100% (nhóm 1) hoặc bán phần 50% (nhóm 2).

Chị Ngô Nguyễn Thảo Vy

Học viên MPP22 – Chuyên ngành Phân tích Chính sách
Giảng viên – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

“ Tại Fulbright, lần đầu tiên tôi được biết thêm một ý nghĩa mới của sự học, đó là “học để tăng sức chịu đựng và thích nghi với thế giới đầy biến động này” – trích lời PGS. TS. Phạm Duy Nghĩa tại Lễ Khai giảng khóa MPP22. Việc đặt một người dướì áp lực học hành là điều không khó, nhưng để người đó đổi điện với áp lực mà vẫn tìm thấy niềm cảm hứng và khao khát kiến thức mới, là điều đặc biệt khó, cần sự dũng cảm và kiên trì của cả nhà trường lẫn học viên. Đây là một đặc điểm tại Đại học Fulbright mà tôi nghĩ ít ngôi trường nào tại Việt Nam “can đảm” thúc đẩy học viên “bung toả” hết sức mình

dướì sức ép dồn dập của bài đọc, bài tập với tiêu chuẩn tiệm cận Harvard trong khi thời gian là nguồn lực khan hiếm như thế. Ngoài ra, nhà trường đã thành công truyền cho học viên cảm hứng để tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các kiến thức đã học ngay cả khi kết thúc môn và thậm chí đã tốt nghiệp. Có thể nói ban giảng viên là gốc và thân của một cây me vững chãi, các thế hệ học viên như những chiếc lá được truyền năng lượng để có đủ sức mạnh tiếp tục đóng góp, lan toả những giá trị để giúp đỡ nhiều hơn cho cộng đồng.

Chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý

Mục tiêu

Trang bị tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với các chính sách của khu vực nhà nước cũng như trong khu vực doanh nghiệp và NGO.

Tạo cơ hội cho học viên trong hành trình tự làm mới mình về tư duy và kiến thức để nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Cơ hội kết nối với lãnh đạo của các công ty, tập đoàn, các bộ ngành và cơ quan hoạch định chính sách.

Đối tượng tuyển sinh

Các ứng viên là lãnh đạo trung và cao cấp, cán bộ quản lý trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận.

Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.5

Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học và có ít nhất năm **(05) năm** kinh nghiệm công tác toàn thời gian.



Thời gian đào tạo

Bán thời gian trong 18 tháng



Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt



Học phí

420 triệu đồng/chuyên ngành



Học bổng

Học viên trúng tuyển nhận được học bổng 40%, tương đương 168 triệu đồng.

Anh Vũ Minh Anh

Học viên MPP22 – Chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý
Người Sáng lập và Giám đốc điều hành
Công ty TNHH TM DV Lữ hành TerraVerde
Lãnh sự Danh dự của Mexico ở TP HCM

“ Chương trình đào tạo của FSPPM được thiết kế theo mô hình của Trường Harvard Kennedy đạt chuẩn kiểm định NASPAA danh giá dành cho các chương trình đào tạo chính sách công có uy tín trên thế giới. Tôi đánh giá cao tâm huyết của đội ngũ giảng viên luôn nỗ lực giữ vững và nâng cấp chất lượng của một chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn giáo dục cao học Hoa Kỳ đồng thời luôn điều chỉnh nội dung bài giảng cho phù hợp với bối cảnh đặc thù của Việt Nam.

Từ những ngày học đầu tiên tôi đã cảm nhận được sức mạnh lan tỏa của một nền văn hóa học thuật dựa trên sự chính trực và nghiêm túc đã được vun đắp qua nhiều năm để hình thành một phong cách “Fulbright” rất riêng.

Tuy chương trình MPP “Lãnh đạo & Quản Lý” là một thử thách lớn đối với những học viên vừa đi học, vừa đi làm, tôi tự tin dướì sự dũu dắt tận tâm của các thầy cô và sự đồng hành của các bạn học có kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều ngành nghề, Fulbright là sự lựa chọn đúng đắn cho hành trình tìm kiếm tri thức.



Hướng dẫn nộp hồ sơ & Quy trình tuyển sinh



Các mốc thời gian tuyển sinh



Để biết thêm chi tiết, liên hệ:

Bộ phận Đào tạo
Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
Đại học Fulbright Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh



WEBSITE
fsppm.fulbright.edu.vn

EMAIL
admissions.fsppm@fulbright.edu.vn

HOTLINE
091-102-5103